

ผู้จัดการ รายสัปดาห์

Poo Jadrkam Weekly

Circulation: -

Ad Rate: (FC) 1,350 (BW) 1,050

Section: First Section/จีนาวิวัฒน์

วันที่: จันทร์ 12 - อาทิตย์ 18 มิถุนายน 2549

ปีที่: - ฉบับที่: - หน้า: A7(บน)

Col.Inch: - ADValue: (B/W) - (FC) -

PRValue (x3): (B/W) - (FC) -

หัวข้อข่าว: นศ.แท้เรียนจีนเชื่อไม่ตกงาน! มหา'ลัยต่างเพิ่มหลักสูตร-ขยายจำนวนรับอื้อ



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีอัจฉริยภาพด้านภาษาจีน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พสกนิกรชาวไทยต่างสนใจที่จะเรียนภาษาจีนกันมากขึ้น

นศ.แท้เรียนจีนเชื่อไม่ตกงาน! มหา'ลัยต่างเพิ่มหลักสูตร-ขยายจำนวนรับอื้อ

ภาษาจีนสุดฮอต! ปีการศึกษา 2549 นี้ นักเรียนแท้สมัครเข้าเรียนจีนตามมหาวิทยาลัยดี-ดัง เพียบ อาจารย์เผยมีทั้งเลือกเรียนเอง-ผู้ปกครองให้เรียน ส่วนใหญ่เชื่อเรียนจีนไม่มิตกงาน โดยเฉพาะด้านงานท่องเที่ยว-โรงแรม ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยหลายแห่งเตรียมเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกปีหน้า...

นับวันยิ่งแสดงให้เห็นความเป็นมหาอำนาจของจีนที่ทวีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายที่ถนนทุกสายในโลกต่างมุ่งหน้าสู่จีน ความสำคัญของจีนดังกล่าวได้ทำให้กระแสจีนที่บูมอยู่แล้วยิ่งบูมเข้าไปอีก ในไทยเองการเลือกเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย...

ม.หัวเดียวเปิดหลักสูตรควบอังกฤษ-จีน

อาจารย์ ธวัช จัตรัส ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเดียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยที่ถือเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยจีนในประเทศไทย กล่าวว่า จำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนภาษาจีนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีน ของทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2537 เปิดให้มีผู้เรียนจำนวน 100 คน มาตลอด แต่ภายหลังมีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2540 ทางมหาวิทยาลัยจึงทำเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขอเพิ่มจำนวนนักเรียนเป็น 120 คน

ขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีแรกที่จะเปิดหลักสูตรเพิ่มอีกหลักสูตรหนึ่งคือ ศิลปศาสตร บัณฑิตเอกคู่ภาษาอังกฤษและจีน เป็นหลักสูตรนานาชาติที่จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยหลักสูตรนี้เปิดขึ้นมา เพราะความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครองที่อยากให้มีการควบเอกทั้ง 2 รวมกัน เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญต่อการทำงานในอนาคต เพราะจะสามารถหางานทำได้ 2 สายภาษา และเชื่อว่าจะหางานได้ง่ายขึ้น ซึ่งรุ่นแรกนี้จะรับนักศึกษาจำนวน 50 คน มีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี

อย่างไรก็ดี มองแนวโน้มแล้วจะมีผู้สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้า และประกอบกับอาจารย์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งไปทำ Ph.D.จากเมืองจีนก็จะกลับมาสอนในปีหน้าด้วย ทางมหาวิทยาลัยจึงจะเพิ่มจำนวนนักศึกษาเรียนจีน ในหลักสูตรนานาชาติเอกคู่อังกฤษ-จีน จาก 50 คนเป็น 100 คน ส่วนนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรจีน จาก 120 คน ก็จะเพิ่มเป็น 200 คน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยจะมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักเรียนเป็น 1 : 25 คน

โดยนักเรียนส่วนใหญ่ยังเป็นนักเรียนที่มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นลูกหลานคนจีนเกิน 60% นอกนั้นเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัด ที่นิยมมาเรียนมากก็มีจังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี และลำปาง

"ที่ลำปางจะมีโรงเรียนชื่อประชาวิทย์ที่จะมีการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงม.6 ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นี้ด้วย"

ทั้งนี้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยหัวเดียวจะมีการสอนโดยอาจารย์จากประเทศจีนโดยตรงด้วย ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ปกครองอยากให้ลูกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเดียวเพิ่มมากขึ้นด้วย

ผู้จัดการ รายสัปดาห์

Poo Jaddkarn Weekly

Circulation: -

Ad Rate: (FC) 1,350 (BW) 1,050

Section: First Section/จีนาภิวัตน์

วันที่: จันทร์ 12 - อาทิตย์ 18 มิถุนายน 2549

ปีที่: - ฉบับที่: - หน้า: A7(ปน)

Col.Inch: - ADValue: (B/W) - (FC) -

PRValue(x3): (B/W) - (FC) -

หัวข้อข่าว: นศ.แห่เรียนจีนชื่อไม่ตลกงาน! มหา'ลัยต่างเพิ่มหลักสูตร-ขยายจำนวนรับอื้อ

นศ.ท่องเที่ยวการโรงแรมก.แห่เรียนจีน

ด้าน ดร.กนกพร นุ่มทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ทางสาขาวิชาจีนจะรับนักเรียนแต่ละรุ่นเพียง 20 คน และเมื่อจำนวนไว้ 25-30 คน กรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบเท่ากัน

อย่างไรก็ดีจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนแล้ว พบว่า มีนักศึกษาเลือกเรียนเป็นวิชาโทมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ที่นักศึกษาขยับลงทะเบียนไม่เสร็จสิ้น ก็พบว่า มีคนลงทะเบียนเข้ามาเรียนภาษาจีนแล้ว 537 คน คาดว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จจะมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาษาจีนทั้งหมดมากถึง 650-700 คน ซึ่งมากกว่าปีก่อนๆ ที่จะอยู่ที่ประมาณหม่อมละ 400 คน ในจำนวนนี้นักศึกษาที่เลือกมาเรียนวิชาโทมากที่สุดพบว่า เป็นนักศึกษาจากภาควิชาศิลปาชีพและการท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เลือกเรียนเพราะจะไปทำงานในด้านการท่องเที่ยวและเห็นว่าภาษาจีนเป็นภาษาสำคัญที่ควรรู้ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่เรียนทางด้านภาษาหมก

ม.บูรพาเผยสถิติได้งานทำ 100%

อาจารย์ดารานี มณีโลก หัวหน้าสาขาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ปีนี้มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนแล้ว 42 คน มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะรับประมาณ 30 คน

โดยจากการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากในเรื่องของการทำการค้าขายในอนาคต รองจากภาษาอังกฤษ ซึ่งในจำนวน 42 คน มีนักศึกษาที่มีความต้องการเรียนด้วยตัวเอง 35 คน ที่เหลือเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองอยากให้เรียนภาษาจีน

อย่างไรก็ตามยอมรับว่า นักศึกษาที่มาเรียนนั้น ส่วนหนึ่งได้รับข่าวจากรุ่นพี่ว่าทางมหาวิทยาลัยบูรพา มีความเด่นเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีน และ 2-3 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาที่จบจากสาขาภาษาจีนเมื่อจบแล้วจะมีงานทำทันที สถิติที่ผ่านมาในปี 2545-2547 จะได้งานทำในจำนวนสูงมากคือ 100% ส่วนในปี 2548 ที่ผ่านมามีนักศึกษาที่จบส่วนหนึ่งต้องการทำธุรกิจ



ส่วนตัว ประมาณ 5-6 คน และมีไปเรียนต่อที่เมืองจีนประมาณ 2 คน ทำให้เปอร์เซ็นต์ได้งานทำที่ทางมหาวิทยาลัยสำรวจในวันรับปริญญาน้อยกว่าปีอื่นๆ เล็กน้อย

ทั้งนี้ในวิชาโทก็มีนักศึกษาเลือกเรียนมากขึ้นจากปีละประมาณ 30 คน ปีนี้ก็มีคนเลือกประมาณ 46 คน ขณะที่วิชาเลือกเสรีก็มีผู้สนใจ 40-50 คน ซึ่งเชื่อว่าในปีหน้าจะมีคนเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาในปัจจุบันมีการเรียนการสอนภาษาจีนกันมากขึ้น ทำให้เมื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้ว การเรียนภาษาจีนจึงไม่ยากมากนัก